

การแจ้งวัตถุประสงค์ของกลุ่มผู้เข้าอบรมสัมมนา, กลุ่มผู้เข้าศึกษาดูงาน, กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่นๆ

ลำดับ	ประเภทของข้อมูลที่เก็บ รวบรวม ใช้	วัตถุประสงค์ในการเก็บ รวบรวม และ ใช้	ฐานในการอ้างอิง
1	ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปสำหรับการระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูล เช่น ชื่อ-สกุล, เลขประจำตัวประชาชน, เลขที่หนังสือเดินทาง, วันเดือนปีเกิด, เพศ, อายุ, สัญชาติ, สถานภาพการสมรส, ลายมือชื่อ ฯลฯ	<p>1. เพื่อการจัดเตรียมงานอบรม งานสัมมนา การศึกษาดูงาน กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ให้มีความเหมาะสม และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าของข้อมูล เช่น การวิเคราะห์และจัดรูปแบบกิจกรรม การจัดหาสถานที่ การจัดหาอาหารและเครื่องดื่ม การจัดหาห้องพัก การจัดเตรียมของชำร่วย รวมถึงการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เป็นต้น</p> <p>2. เพื่อตรวจสอบจำนวนผู้เข้าร่วมงาน อบรม งานสัมมนา การศึกษาดูงาน กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่น ๆ การลงทะเบียนเข้าร่วมงาน การจัดทำทะเบียนและประวัติการร่วมกิจกรรมของผู้เข้าร่วมงาน การดำเนินกิจกรรม รวมถึงแจกของที่ระลึก ของรางวัล (ถ้ามี)</p>	<p>ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมาย</p> <p>ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมาย</p>
2	ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล Facebook LINE ID เบอร์โทรศัพท์เลขานุการของเจ้าของข้อมูล (หากมี) เป็นต้น	เพื่อแจ้งรายละเอียดการเข้าร่วมงาน อบรม งานสัมมนา การศึกษาดูงาน กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่น ๆ เช่น รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม วัน เวลา สถานที่ เป็นต้น	ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมาย
3	ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท เช่น การลงทะเบียน การบันทึกภาพนิ่ง หรือวิดีโอ หรือภาพเคลื่อนไหวในลักษณะอื่น เป็นต้น	1. เพื่อตรวจสอบจำนวนผู้เข้าร่วมงาน อบรม งานสัมมนา การศึกษาดูงาน กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่น ๆ การลงทะเบียนเข้าร่วมงาน การจัดทำทะเบียนและประวัติการร่วมกิจกรรมของผู้เข้าร่วมงาน การดำเนินกิจกรรม รวมถึงแจกของที่ระลึก ของรางวัล (ถ้ามี)	ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมาย

		2. เพื่อจัดทำสื่อให้ผู้เข้าร่วมงานอบรม งานสัมมนา หรือกิจกรรมนั้น ๆ สามารถศึกษาหรือเข้าชมย้อนหลัง หรือเพื่อจัดทำเป็นองค์ความรู้ของบริษัท	ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมาย
4	ข้อมูลการศึกษาและการอบรม เช่น ประวัติการศึกษา หลักสูตรที่เข้าอบรม	เพื่อการประเมิน วิเคราะห์ และปรับปรุงการจัดงานอบรม งานสัมมนา การศึกษาดูงาน กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ของบริษัท รวมทั้งเพื่อประกอบการขอรับรองมาตรฐานระบบการจัดการ และอาจมีการใช้ภาพถ่ายบรรยากาศการจัดงานเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการตอบแบบประเมินของหน่วยงานกำกับดูแล หรือการยื่นขอรับรางวัล หรือการประกวดต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร	ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมาย
5	ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น ความคาดหวัง ความพึงพอใจในการเข้าร่วมงานอบรม งานสัมมนา การศึกษาดูงาน กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่น ๆ การรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท	เพื่อการประเมิน วิเคราะห์ และปรับปรุงการจัดงานอบรม งานสัมมนา การศึกษาดูงาน กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ของบริษัท รวมทั้งเพื่อประกอบการขอรับรองมาตรฐานระบบการจัดการ และอาจมีการใช้ภาพถ่ายบรรยากาศการจัดงานเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการตอบแบบประเมินของหน่วยงานกำกับดูแล หรือการยื่นขอรับรางวัล หรือการประกวดต่าง ๆ เกี่ยวกับองค์กร	ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมาย
6	ข้อมูลคะแนนและผลการทำแบบทดสอบ	เพื่อการประเมิน วิเคราะห์ และปรับปรุงการจัดงานอบรม งานสัมมนา การศึกษาดูงาน กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ของบริษัท รวมทั้งเพื่อประกอบการขอรับรองมาตรฐานระบบการจัดการ และอาจมีการใช้ภาพถ่ายบรรยากาศการจัดงานเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการตอบแบบประเมินของหน่วยงานกำกับดูแล หรือการยื่นขอรับรางวัล หรือการประกวดต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร	ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมาย

7	ข้อมูลการคัดกรองตามมาตรการป้องกัน โรคระบาด	เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ ประโยชน์สาธารณะด้านการ สาธารณสุข เช่น การป้องกันด้าน สุขภาพจากโรคติดต่ออันตรายหรือ โรคระบาดที่อาจติดต่อหรือแพร่เข้ามา ในราชอาณาจักร	ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย
8	ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอและกล้องวงจรปิด	เพื่อรักษาความปลอดภัยในบริเวณ อาคาร หรือสถานที่ จากการ บันทึกภาพด้วยระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)	ฐานประโยชน์โดยชอบด้วย กฎหมาย